

Chức tch UBND thành phố Hà Nội

Ngày 20 tháng 11 năm 2016 tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 24 tại thành phố Lima, Peru, Chủ tịch nước Trần Đức Lương tuyên bố Việt Nam sẵn sàng cai quản Năm APEC 2017 mà nh cao là Tun l Cp cao APEC tại thành phố Hà Nội. Sự kiện này ảnh hưởng đến một số vấn đề trong lịch sử phát triển kinh tế - xã hội và góp phần hình thành lại các địa phương trong thị trường.

Tun l Cp cao APEC 2017 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2017, trong đó sự kiện quan trọng nhất là Hội nghị Cấp cao vì sẽ tham dự các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên và hàng nghìn đại biểu chính thức, phóng viên báo chí nước ngoài và các nhà doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ Tun l Cp cao, tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra Hội nghị Tổng hợp doanh nghiệp, Hội thảo Lãnh đạo Cấp cao vì các nhà lãnh đạo ABAC và Hội nghị liên Bộ Ngoại giao - Kinh tế. Việc lựa chọn địa điểm tổ chức Tun l Cp cao của nền kinh tế chủ nhà cai quản APEC góp phần quyết định sự thành công tuyệt vời của chuỗi sự kiện trọng tâm này nói riêng và toàn bộ hội nghị cấp cao Diễn đàn nói chung. Đáp ứng các yêu cầu của Tun l Cp cao, thành phố Hà Nội cải thiện môi trường kinh tế và phát triển, giao thông thuận tiện, cơ sở lưu trú và dịch vụ phong phú, tổ chức, an ninh và an toàn và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vì quy mô và tầm quan trọng của Tun l Cp cao trong khuôn khổ Diễn đàn APEC, sự kiện kinh tế lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có thể nói Hà Nội đang chứng kiến một cơ hội chín chắn không chỉ vai trò và vị thế của mình trong nước và quốc tế. Có một lý do chính đáng rằng, cơ hội này không phải là ngẫu nhiên, mà chính là thành quả của những chính sách đột phá của thành phố trong hai thập kỷ qua. Việc thực hiện linh hoạt, sáng tạo các chiến lược, chủ trương; khai thác hiệu quả tiềm năng, nguồn lực của địa phương; triển khai nhiều chính sách đúng đắn, hợp lòng dân đã tạo bước tiến nhanh chóng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành phố đã và đang chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế và trọng tâm thu hút đầu tư sang các ngành dịch vụ, du lịch, nông nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, có nhiều đột phá trong công tác quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị. Hà Nội tự hào 6 lần đứng đầu các cuộc thi về môi trường cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và 3 năm liên tiếp giữ vị trí quán quân tại 2013 - 2015.

Liên quan đến sự kiện APEC 2017, Hà Nội thuận lợi về hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng, dịch vụ, du lịch phát triển, kinh nghiệm tổ chức những sự kiện quốc tế lớn... Những lợi thế này giúp Hà Nội tự tin vì vinh dự là thành phố cai quản Tun l Cp cao APEC 2017. Chủ tịch nước, lãnh đạo và nhân dân thành phố sẽ cùng nhau nỗ lực để sự kiện trọng tâm này thành công tốt đẹp và Hà Nội sẽ ghi dấu ấn vì bản bề quốc tế bằng những nét đặc trưng riêng của thiên nhiên và con người Hà Nội. Như các chuyên gia nhận định Việt Nam từng nhận ra, có lợi thế khác biệt vì các thành phố duyên hải miền Trung là 'sức hút kỳ lạ của con người và thiên nhiên' của mình thì Hà Nội 'thiên nhiên - a li - nhân hòa'.

Hà Nội đã khi nào công tác chuẩn bị cho vai trò là thành phố APEC 2017 từ cuối năm 2014, và đang tích cực hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng, chỉnh trang đô thị, triển khai công tác tuyên truyền quảng bá, các kế hoạch ào ạt nguồn lực con người và môi trường an ninh, y tế, lễ tân, hậu cần. Không thể phủ nhận APEC 2017 mang lại cơ hội to lớn ra mắt cú hích trong phát triển kinh tế của Hà Nội. Chính vì thế, thách thức đặt ra cho lãnh đạo thành phố là phải sẵn sàng đưa ra những quyết sách phù hợp và kịp thời trước cơ hội này để thêm thế và lực cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, Hà Nội thực sự trở thành 'con rồng kinh tế mới' của Việt Nam như nhà báo Pháp Bruno Philip từng nhận xét.

Ngài Craig Chittick, giám đốc-tây-li-a tại Việt Nam, nhận ra "Sự chú ý của cộng đồng sẽ đổ dồn về Hà Nội trong tháng 11 năm 2017 khi các nhà lãnh đạo, các Bộ trưởng và các CEO của 21 nền kinh tế APEC tập hợp tại thành phố này. Đây sẽ là một cơ hội lớn Hà Nội thể hiện cho thế giới thấy tiềm năng của thành phố như một trung tâm quan trọng cho du lịch và đầu tư. Các vị khách này, trong đó có nhiều người Úc, sẽ cần một chương trình sẵn sàng, vì Hà Nội, cũng như những thực vật tự nhiên và các món ăn sẽ có những trải nghiệm. Là một trong những quốc gia sáng lập của APEC, tây-li-a sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ Hà Nội và Ban Tổ chức APEC quốc gia trong 12 tháng tới".

Công tác chuẩn bị chu đáo sẽ góp phần vào thành công chung của Tun l Cp cao tại Hà Nội nói riêng và Năm APEC Việt Nam 2017 nói chung. Quan trọng hơn cả, hãy vững vàng Hà Nội không chỉ là nền tảng tốt đẹp về môi trường kinh tế hoàn hảo, mà sẽ tạo ra một diện mạo mới tiếp nối vào những cột mốc lịch sử của APEC vì những tuyên bố và cam kết chung nhất bởi 21 nền kinh tế thành viên. Trước thềm kỷ niệm 20 năm thành phố trực thuộc trung ương, việc Hà Nội trung tâm chọn là thành phố cai quản Tun l Cp cao APEC 2017 có thể xem như phần thể hiện sự ý nghĩa cho những nỗ lực trong gần hai thập kỷ qua và phát triển. Thị trường qua, Hà Nội đã tạo dựng cho mình những thành tựu riêng như 'thành phố đáng sống', 'thành phố môi trường', 'thành phố phong cảnh châu Á',

'thành phố tổ chức lễ hội, sắc kin' và tăng cường hình ảnh ca mình trên bản quốc tế. Mặc dù vậy, về thực tế là Nẵng có thể sánh ngang với các thành phố hàng đầu của ASEAN tại đây, cần có những chính sách chiến lược đúng đắn để phát triển thành phố này, nâng tầm ra mắt thành phố cho tương lai phát triển cao là Nẵng./.

[1] V Hà Cng, 'Thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển thành phố là Nẵng' Trang thông tin in t tng hợ Ban Kinh tế Trung ương 16/11/2014

https://kinhtetrunguoc.vn/nghien-cuu-trao-doi/-/view_content/content/176675/thuc-hien-nghi-quyet-33-ve-xay-dung-va-phat-trien-thanh-pho-%C4%91a-nang

[2] Trung tâm Xúc tiến đầu tư là Nẵng, 'à Nẵng tiếp tục đầu tư Chi s nng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015' 31/03/2016

<http://www.ipc.danang.gov.vn/web/guest/-/%C4%91a-nang-tiep-tuc-dau-tu-%C4%91au-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-nam-2015>

[3] Bích Hng, 'à Nẵng – 10 năm trở thành ô th lợi 1', Trung tâm Xúc tiến đầu tư miền Trung

<http://centralinvest.gov.vn/view/d%C3%A0-n%C3%A3ng-10-nam-tr%E1%BB%8F-th%C3%A0nh-do-th%E1%BB%8B-lo%E1%BA%A1i-1-267.aspx>

[4] TTXVN, 'Báo Pháp d báo là Nẵng s trở thành "mặt Singapore"' 27/08/2013

<http://www.vietnamplus.vn/bao-phap-du-bao-da-nang-se-thanh-mot-singapore/217868.vnp>

[5] Nguồn: i s quán t-trây-li-a ti Vit Nam